

Hải Phòng: Sâu lắng triển lãm tranh nghệ thuật “Nắng & Lắng”

14:04 24/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ấm áp và lắng đọng những ấn tượng đẹp về con người, vùng đất Hải Phòng là cảm nhận của những người yêu thích hội họa, du khách khi đến triển lãm tranh nghệ thuật “Nắng & Lắng” tại khách sạn Pullman Hai Phong Grand. Triển lãm diễn ra từ ngày 21/12/2024 đến hết ngày 4/1/2025.



Triển lãm tranh nghệ thuật “Nắng & Lắng”.

Trong một không gian sang trọng, ấm áp, triển lãm giới thiệu với công chúng 71 tác phẩm nghệ thuật của 41 họa sĩ Hải Phòng và Hà Nội. Với những cảm nhận tinh tế, nhiều góc độ, phong cách khác nhau, bằng các chất liệu đa dạng (bột màu, sơn dầu, acrylic, gốm, màu nước, tranh lụa...), các họa sĩ sáng tạo các bức tranh tĩnh vật, chân dung, phong cảnh Cát Bà, Đồ Sơn, phố Tam Bạc hay vùng ngoại thành yên bình, thơ mộng, và cả những hoạt động kinh tế - xã hội... đã mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật những hình ảnh thân thuộc về đất và người Hải Phòng. Trong số

họa sĩ tham dự triển lãm có nữ họa sĩ Bùi Thu Hương khá quen thuộc với công chúng yêu hội họa đất cảng với 3 tác phẩm, chất liệu sơn dầu: Hoa lá tím, u, Hoa đơn, Bến Nam Ô... chị là phóng viên - thiết kế ma-ket kỳ cựu của Báo Hải Phòng.



"Hoa tím" tranh sơn dầu của nữ họa sĩ Bùi Thu Hương.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng Bùi Duy Khánh cho biết, là một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hoạt động mỹ thuật Hải Phòng luôn sôi động, được giới chuyên môn cũng như công chúng yêu mỹ thuật trong nước đánh giá cao. Với sự giúp đỡ, phối hợp tổ chức triển lãm mỹ thuật “Nắng & Lãng” của khách sạn Pullman Hai Phong

Grand, Hải Phòng có thêm một địa chỉ văn hóa sang trọng và hấp dẫn. Tôi mong rằng, sự hợp tác, giúp đỡ của khách sạn với Hội Mỹ thuật Hải Phòng ngày càng bền chặt, góp phần phát triển văn học nghệ thuật nói chung, mỹ thuật nói riêng của thành phố Hải Phòng.

Tổng quản lý Pullman Hai Phong Grand Hotel, ông Guy Poujoulat cam kết sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng tại Hải Phòng; Pullman Hai Phong Grand Hotel không chỉ là một điểm đến của du khách mà còn là một điểm đến của nghệ thuật, nơi hội tụ sáng tạo và kết nối.

Trọng Nhân

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hai-phong-sau-lang-trien-lam-tranh-nghe-thuat-%E2%80%9Cnang-lang%E2%80%9D>